



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร. 038 352350

ที่ อว 6506.06/ว 0527

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

เรื่อง นำส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กับสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง

เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะวิทยาการจัดการได้รับมอบหมายให้ประสานงานและจัดส่งเอกสารบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กับสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง อ้างถึงการลงนามเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพานั้น ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อตกลง จึงขอส่งหนังสือลงนามความร่วมมือฯ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธิกา พังงา)

ผู้ประสานโครงการ



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซีในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster)

ระหว่าง

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กับสถาบันอุดมศึกษา ๘ แห่ง ประกอบด้วย

๑. มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
๖. วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
๗. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
๘. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซีในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) ฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดย นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “สสพ.” ฝ่ายที่หนึ่ง กับสถาบันการศึกษาไมซีในพื้นที่ภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) ได้แก่

มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วชิรินทร์ กาสลัก ตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “มบ.” “ฝ่ายที่สอง”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา เกียรติวัฒน์ ตำแหน่ง รองอธิการบดี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “มก. ศรีราชา” “ฝ่ายที่สาม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูณะกา ตำแหน่ง อธิการบดี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “มรร.” “ฝ่ายที่สี่”

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต ตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “มรพ.” “ฝ่ายที่ห้า”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระศักดิ์ เสรีกุล ตำแหน่ง รองอธิการบดี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “มจพ. ปราจีนบุรี” “ฝ่ายที่หก”

/วิทยาลัยดุสิตธานี...

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา โดย ดร.อรรถเวทย์ พุกฤษสถาพร ตำแหน่ง รักษาการอธิการบดี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “วตธพ.” “ฝ่ายที่เจ็ด”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย นายสุพจน์ ทองเหลือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “วอศ.” “ฝ่ายที่แปด”

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดย นายวิชัย หาญพลาชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “วทส.” “ฝ่ายที่เก้า”

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “หน่วยงานทั้งเก้า”

โดยหน่วยงานทั้งเก้าตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซีในพื้นที่ภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) ไว้ต่อกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์

สสปน. ในฐานะหน่วยงานหลักในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทยในอนาคต หรือ อุตสาหกรรมไมซี (MICE: Meetings, Incentive, Conventions and Exhibitions) ซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในลำดับต้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทาง สสปน. ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมในทุกมิติ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือกลุ่มผู้ประกอบการหลัก กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ / เมืองแห่งไมซี และกลุ่มภาคการศึกษา และด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เกิดการกระจายข่าวสาร องค์ความรู้ไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายหลักทั่วประเทศ สสปน. จึงเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซีในพื้นที่ภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจไมซี และความต้องการของผู้ประกอบการไมซีในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และการกระจายองค์ความรู้ การกระจายรายได้ ประกอบกับการสร้างสรรค์ กิจกรรม สร้างงาน สร้างคน และสร้างรายได้ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

สสปน. โดยความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา ๘ แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (มก. ศรีราชา), มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มจร.), มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรพ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี (มจพ. ปราจีนบุรี), วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา (วตธพ.), วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (วอศ.), วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (วทส.)

/ซึ่งมีศักยภาพ...

ซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นเครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์ในตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งเก้า จะก่อประโยชน์สูงสุดทุกภาคส่วน ตลอดจนส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ให้แก่ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กระจายให้ทั่วถึงในพื้นที่ภาคตะวันออก

๒. แนวทางร่วมมือ

เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงานทั้งเก้าจึงกำหนดให้มีข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังต่อไปนี้

๒.๑ ร่วมพัฒนายกระดับ และบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ที่จะผลักดันและส่งเสริมให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทั้งรัฐต่อรัฐ รัฐต่อเอกชน และเอกชนต่อเอกชน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในภาคตะวันออกให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในระดับนานาชาติ

๒.๒ วางแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกับ สสพ. โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ มีกลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของฝ่ายฯ และขององค์กร

๒.๓ ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านการจัดงานประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผ่านหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และภูมิภาคอื่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

๓. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงเบื้องต้น ในการดำเนินการขั้นต่อไป ของหน่วยงานทั้งเก้าจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหรือข้อบังคับของแต่ละฝ่าย

๔. บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลา ๕ ปีและหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยุติความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ก็สามารถกระทำได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

๕. หน่วยงานทั้งเก้าอาจพิจารณาและตกลงให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อตกลงนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความร่วมมือก็ได้ โดยต้องจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

๖. ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ไม่มีความผูกพันใด ๆ ตามกฎหมาย

/บันทึกข้อตกลงนี้...

บันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้นแก้อับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ หน่วยงานทั้งเก้าได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญ เก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่ง
ฉบับ และถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ต่อไป

ลงชื่อ 

(นายจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. วชิรินทร์ กาสลัก)

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญ เกียรติวัฒน์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ลงชื่อ  (11/11/11)

(รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่มะกา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยรัตน์ เจียมโมสิต)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชศักดิ์ เสรีกุล)

รองอธิการบดี

ประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี

ลงชื่อ 

(ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร)

รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี

ลงชื่อ 

(นายสุพจน์ ทองเหลือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ 

(นายวิชัย หาญพลาชัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตั๊ดหีบ

ลงชื่อ 

(นางศุภวรรณ ตีระรัตน์)

รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ลงชื่อ 

(นางอรชร ว่องพรรณงาม)

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไม้

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ